



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มรพส. เป็นศูนย์สอบ ก.พ. ภาค ก. เขตภาคเหนือตอนล่าง เชิญกรรมการฝ่ายต่างๆ ประชุมวันนี้ เพื่อดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรฐานของ ก.พ.



เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะศูนย์สอบ ก.พ. ภาค ก. จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งรับผิดชอบในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้ดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ., หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก, ตำรวจ, ผู้แทนสนามสอบทั้ง ๑๒ แห่งในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของ มรพส. เข้าร่วมการประชุม โดยศูนย์สอบ มรพส. ในนามของจังหวัดพิษณุโลก มีผู้สมัครทั้งสิ้น **จำนวน ๔๐,๗๕๙ คน** แบ่งเป็นภาคเช้า ๒๐,๓๖๖ คน และภาคบ่าย ๒๐,๓๙๓ คน มีสนามสอบทั้งหมด ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย มรภ.พิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์และส่วนทะเลแก้ว), ม.นเรศวร, ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม, ร.ร.จ่านกร้อง, ร.ร.เฉลิมขวัญสตรี, ร.ร.พุทธชินราชพิทยาล, ร.ร.ผดุงราษฎร์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาพัฒนการพิษณุโลก, วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก, ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ และ ร.ร.เซนต์นิโกลาส

ในโอกาสนี้ **ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก** ได้ฝากขอห้วงใยถึงสนามสอบ, อาจารย์ผู้คุมสอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการสอบในครั้งนี้ ว่าถึงแม้จะมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วอย่างดีก็ตาม ก็ขอให้ทุกท่านดำเนินการตามระเบียบข้อกำหนด และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ ก.พ. กำหนดทุกประการด้วยความรอบคอบ รวดกุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ก.พ. เหมือนกันทุกสนามสอบทั่วประเทศ เนื่องจากมีผู้สมัคร รวมทั้งสิ้นทั่วประเทศ จำนวน ๖๓๘,๙๘๒ คน

สำหรับสนามสอบ มรพส. จะจัดประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด, แนวปฏิบัติ และขั้นตอนในการดำเนินการสอบ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ มรภ.พิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ดังนั้นจึงขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการสอบ, กรรมการประสานงานห้องสอบ, กรรมการกลาง, กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรรมการกำกับห้องสอบ, ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่, กรรมการฝ่ายการเงิน, ประธานกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายยานพาหนะ รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร เข้าร่วมประชุมตามวัน, เวลา และสถานที่ดังกล่าว

▶▶ **ประชุม PSRU Job Fairs ..** ตามที่ มรพส. ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัด จะจัดโครงการ **“PSRU JOB FAIRS” ครั้งที่ ๒** และ **โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖** ในวันที่ **๑ - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖** ณ **ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มรพส.ส่วนวังจันทน์** ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญคณะกรรมการทุกฝ่ายประชุมพร้อมกัน **ในวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ก.๔๐๐ อาคารที่ปวีญณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว**

▶▶ **เชิญประชุม กบ. ...** มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญ **คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ** ประชุมพร้อมกัน **ในวันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์**

กมส.ขอเชิญร่วมโครงการวิชาการ “มองตน...ยลอาเซียน” ๕ - ๖ สิงหาคมนี้

ผศ.ดร.สกล เกตุผล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ **๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖** จะมีการจัด **โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ** ในหัวข้อ **“มองตน...ยลอาเซียน”** ณ **หอประชุมศรีวิชัยโชติ** และ **อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์** มรพส.ส่วนทะเลแก้ว เพื่อบริการวิชาการแก่ประชาชน และแสดงศักยภาพด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ให้ประจักษ์สู่สายตาประชาชน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหา, การแข่งขันละครกาดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ, ประกวดร้องเพลงสากล การพูดในที่ชุมชน, การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจ, บรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ และนิทรรศการของแต่ละสาขาวิชาภายในคณะ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ม.นเรศวร



ขอแสดงความยินดีกับ **ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ** อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรพส. ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล **“ศิษย์เก่าดีเด่น”** ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ประจำปี **๒๕๕๖** ของ **มหาวิทยาลัยนเรศวร** เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ **๒๙ กรกฎาคม** ของทุกปี ในการนี้ข่าวสาร **“ศรีพิบูล”** ขอแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้